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เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
 ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง (ประธานฯ) ไดกลาวในที่ประชุมดังนี้ 

1) ขณะนี้ศูนยฯ ไดมีอุปกรณทางดาน IT เพิ่มขึ้นที่อาคารเรียนรวม ซ่ึงมีบทบาทใหเปนศูนย
เทคโนโลยีการติดตอส่ือสารเพื่อการศึกษา ทั้งนี้จะมีบุคลากรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ไปประจําที่อาคารเรียนรวม สําหรับในสวนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังรับ
บทบาทในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่องทันยุค
ทันสมัย การพัฒนาในหลายรูปแบบ ไดแกการบริการเครือขายอินเตอรเน็ต การฝกอบรม 
งานพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา รวมถึงงานทางดาน GIS ซ่ึงในอนาคตจะไมเปนเพียงการ
ใหบริการคอมพิวเตอร เราจะพัฒนาใหเปนศูนยทางดานงานดิจิตอลทั้งหมด  

2) ขอใหทุกคนมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในงานใหมๆ ยกตัวอยางเชนการจัด
ระบบสื่อสาร ระบบการจองโตะ จองคิว หองบริการอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีอีกหลายเรื่องที่
จะตองมีการพัฒนาตอไป จึงใหทุกคนชวยกันดูแลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ที่สําคัญของตน
และของศูนย ฯ 

3) การรักษาระเบียบวินัยขององคกร หนวยงานจะเติบโตอยางเขมแข็งได ขอฝากใหทุกคน
รักษาระเบียบวินัยและมีความสามัคคีกัน มีความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหนาที่ โดย
ยึดถือผลประโยชนขององคกรเปนที่ตั้ง 

4) การรวมมือกับองคกรตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน UNINET, NECTEC, 
กระทรวงไอซีที, SIPA ขอใหพวกเราคอยดูแลวาองคกรเหลานี้จะมีบทบาทอะไรบาง 
เพราะจะมีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรของเรา 

1.2 รายงานการมาปฏิบัติงานราชการประจําเดือนมีนาคมและเมษายน 
  ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวา ขอใหทุกคนไดชวยกันทําใหรายงานเหลานี้สมบูรณ 
เร่ืองของเวลาทํางานเปนเรื่องที่สําคัญ การอุทิศเวลาใหกับราชการ ถือวาเปนบทบาทที่สําคัญของ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานของรัฐจึงอยากขอเตือนใหทุกคนระมัดระวังในเรื่องเหลานี้ 
ขอใหทุกคนตั้งใจทํางาน เปนแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะถาหากยายไปประจําที่อาคารเรียนรวมใหม 
ขอใหมีความตรงตอเวลา ทั้งการเขาและออกเวลาทํางาน ใหรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ใหมากที่สุด เหลานี้เปนเรื่องที่สําคัญที่จะทําใหองคกรมีความเขมแข็ง พัฒนาเติบโตตอไปได 
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเนนในสวนของบุคลากรที่เปนผูใหญเปนหัวหนาฝาย หัวหนางานในหนวยงาน 
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ขอใหทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ไมควรทําตามแบบอยางที่ไมดี เนื่องจากองคกรที่มีความเขมแข็ง ที่
ดีนั้นเกิดจากบุคลากรมีระเบียบวินัย 
1.3 การขอความรวมมือเขารวมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดี 
 เนื่องจากในวันที่ 25 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดี       
นางศรีกุล  นันทะชมภู (หัวหนางานเลขานุการ) ไดแจงในที่ประชุมวา ขอใหทุกคนเขารวมพิธีรด
น้ําดําหัวอธิการบดี โดยขอความรวมมือบุคลากรชายจํานวน 12 คน รวมนักศึกษาฝกงาน 3 คน 
ไปรวมงานตามที่สํานักงานอธิการบดีขอมา  และผูหญิงเขารวมเดินตามขบวน ประธานฯ ได
ขอใหทุกคนมีสวนรวม เนื่องจากเราเปนสวนหนึ่งของสํานักอธิการบดี จึงขอใหทุกคนรักษาไว
ซ่ึงความสามัคคีของหนวยงานและองคกรที่เราสังกัด รวมถึงความเปนมหาวิทยาลัยแมโจดวย 
1.4 การฝกอบรมการใชอุปกรณในอาคารเรียนรวมหลังใหม 
  ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวา ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป บางทาน
อาจจะตองไปประจําที่อาคารเรียนรวมหลังใหม เราจะตองเตรียมพรอม โดยมีนายประวิทย วิมาน
ทอง เปนผูดูแล ซ่ึงอนาคตคาดหวังใหเปนอาคารอัจฉริยะที่เชื่อมโยงระบบการสื่อสารเขาหากัน
ได เปนศูนยบันทึกขอมูลหลักฐานทางดิจิตอลทั้งหมด ซ่ึงทางบริษัทลานนาทําหนาที่เปนผู
ฝกอบรม แตเราตองมีทีมงานรองรับ จึงขอใหนายประวิทย วิมานทอง เตรียมทีมงานที่จะไป
ประจําที่อาคารเรียนรวมดวย ใหมีช่ัวโมงเปดปดรองรับการประสานงานจากองคกรตางๆ ได ซ่ึง
ที่อาคารเรียนรวมมีหองใหบริการอินเตอรเน็ต ที่สามารถใหบริการไดเชนเดียวกัน และที่สําคัญ
ขอใหมีคูมือการใชอุปกรณในหองตางๆ เพื่อใหสะดวกใหการตรวจสอบ การยืมอุปกรณ การจอง
หองเพื่อการเรียนการสอน ขอใหมีการทําบันทึกขออนุมัติจากประธานฯ เทานั้น โดยเฉพาะใน
หอง High Resolution ซ่ึงเปนหองบันทึกวีดีโอทั่วไป หากมีปญหาใหรายงานประธานฯ ดวย  
 ในอนาคต จะมีการเชื่อมโยงอาคารตางๆ เขาดวย อาทิอาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี ที่
จะมีหองเรียนแบบ Multi Classroom นักศึกษาสามารถเรียนไดพรอมกันหลายหอง รวมถึงบน
อินเตอรเน็ต ซ่ึงถือวาเปนเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนา และตอไปเราอาจมีการสงสัญญาณ
ดาวเทียม ที่สงสัญญาณจากอาคารในมหาวิทยาลัย เปนระบบ AFTV  ซ่ึงไมมีปญหาในเรื่อง
กฎหมาย ถางบประมาณถูกลง เราก็พรอมที่ทํา จึงขอฝากเรื่องนี้ไวดวย 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2549 
นางศรีกุล  นันทะชมภู ไดกลาวในที่ประชุมวา การประชุมครั้งตอๆ ไป รายงานการประชุมจะไม

ถายสําเนาแจก โดยจะสงรายงานการประชมุ ผาน Web weare.it.mju.ac.th ขอใหทุกคนตรวจสอบรายงาน
การประชุมกอนการประชุมดวย  

ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549 
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วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา 
3.1 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามหัวขอดังนี้   
1) สาย Fiber Optic ขาด 

นายวุฒิพล คลายทิพย (หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต) รายงานวา 
จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวาเกิดจากสาย Fiber ถูกไฟไหม ซ่ึงสอบถามกับกองอาคารสถานที่
แลวพบวาเกิดจากสายไฟฟาร่ัว แลวทําใหเกิดประกายไฟ ถูกสาย Fiber จึงทําใหสาย Fiber ขาด 
จํานวน 2 เสน คือเสนที่ตอไปยังอาคารวิศวะฯ ซ่ึงสามารถซอมแซมได แตอีกเสนไมสามารถ
ซอมแซมได  คือเสนที่ตอไปยังอาคารเนื้อเยื่อ  ไดแจงใหบริษัทลานนาทราบแลว  กําลัง
ประสานงานเรื่องคาใชจาย โดยประมาณ 80,000 บาท 
ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานฯ เสนอแนะ ใหหาวิธีการปองกัน ทั้งจากสาเหตุภายนอกและภายใน และให
ลองตรวจเช็คความเร็วของระบบเครือขายของหองบริการอินเตอรเน็ตอาคารวิศวะฯ ไวดวย เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการถายโอนขอมูลผานอินเตอรเน็ต รวมถึงในอาคารใหบริการ
อินเตอรเน็ตอื่นๆ เพื่อใหทราบวาความเร็วในการใหบริการมีความเทาเทียมกันหรือไม และใน
การสงขอมูลแตละครั้ง เฉลี่ยแลวใชเวลาเทากันหรือไม ซ่ึงในกรณีที่ไมเทากัน จะไดหาสาเหตุ
และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสามารถทําเปนงานวิจัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีงานวิจัยทางดาน
เทคโนโลยีดานการสื่อสาร อีกทั้งยังประกอบเปนเอกสารเพื่อใชในการเลือนตําแหนงได  
2) การเพิ่ม Bandwidth ของการสื่อสาร 

นายสุรเดช ไชยมงคล รายงานตอที่ประชุมวา การเพิ่ม Bandwidth ของการสื่อสารอยูใน
ระหวางการประสานงานในดานเทคนิคกับฝายการสื่อสาร ทั้งนี้เดิมมี Bandwidth ขนาด 2 Mb จะ
ขยายใหเปน 6 Mb สําหรับคาใชจายยังไมสามารถระบุได แตคา Bandwidth ไมมีคาใชจาย ทั้งนี้
ทางบริษัท Metroland ไมไดติดตั้ง Router ให โดยทางเราไดใช Switch ที่เปนของ Intel เปน 
Router เดิมอยูแลว ซ่ึงจะประสานงานตอไป 

ปญหาที่พบในสวนงานเครือขายมีดังนี้คือ  
1. ในการเขาเว็บไซดของมหาวิทยาลัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยจะมีปญหาเขา

ไดไมไดบาง กําลังตรวจสอบ ซ่ึงคาดการณวาอาจเกิดจากระบบ Firewall 
ไมนาจะเกิดจาก Bandwidth โดยทดสอบใชงานในชวงหลังเที่ยงคืนแลว ยัง
สามารถใชได 

2. การติดตั้งระบบเครือขายที่หองอาคารพระชวงฯ ยังใชการไมได เนื่องจาก
พบปญหาในการตอสายสัญญาณ 
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3. ทางหองทะเบียนไดแจงมาวาใชอินเตอรเน็ตไมได ทั้งนี้ทางบริษัทลานนา 
ไดไปติดตั้ง Wireless LAN ให  แลวพบวามีการถอดสาย Uplink ออก ซ่ึง
ติดตั้งไวที่หองพัสดุ จึงทําใหไมสามารถใชอินเตอรเน็ตได 

4. ปญหาเรื่อง การ Forward Mail กรณีเปนภาษาไทยไมสามารถ Forward ได
นั้น ขณะนี้ยังไมสามารถแกไขปญหานี้ไดตองรอการ Update Software 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานฯ เสนอแนะในที่ประชุมวา ในเรื่องของ Bandwidth อินเตอรเน็ต มีตัวช้ีวัด

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาตอ Bandwidth ทั้งหมด ซ่ึงในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินงานกับบริษัท Metroland หากมีการเพิ่มขนาด Bandwidth ในสวน กพร. จะไดมีคะแนนใน
ตัวช้ีวัดเพิ่มขึ้นดวย 
3) สถิติการใชหองบริการอินเตอรเน็ต 

นางอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวาการใหบริการอินเตอรเน็ตผานเลขหมาย
โทรศัพทใหมของ TT&T ยังมีคนใชนอย กําลังศึกษาเปรียบเทียบการใชงานอยู โดยสถิติการใช
บริการผาน Wireless LAN มีประมาณ 100 Users/เดือน ดวยวิธีนับผาน E-Mail Address แตยังไม
สามารถนับชั่วโมงได สําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอรที่อาคารเรียนรวม กําลังขอเลขทะเบียน
ครุภัณฑ จํานวน 141 รายการ 

ปญหาที่พบในงานบริการอินเตอรเน็ต มีดังนี้คือ 
1. ฮารดดิสตในเครื่องหองบริการอินเตอรเน็ต บริเวณหอพักนักศึกษาเต็ม 

กําลังดําเนินการเคลียรขอมูล สําหรับเครื่องเชาจากบริษัท PTNS ไมได
เคลียรขอมูลเนื่องจากใกลหมดสัญญาเชาแลว 

2. หองบริการอินเตอรเน็ตบริเวณโรงอาหาร ซ่ึงมีทั้งสิ้น 70 เครื่อง พบวามี 
Switch  เสีย 1 เครื่อง ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรบางสวนไมสามารถใช
บริการอินเตอรเน็ตได 

ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานฯ เสนอแนะในที่ประชุมวา ใหมีการประชาสัมพันธผานหนาเว็บไซดของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับผูใชบริการที่ใชเลขหมายโทรศัพทของ TT&T ใหใชเลขหมายใหม และใน
สวนงานบริการ Printing ขอใหดูแลบริหารเกี่ยวกับงานบริการ Printing ดวย ทั้งที่ติดตั้งอยูใน
อาคารเรียนรวมใหมดวย 
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4) เร่ือง Campus Agreement  
นายวุฒิพล คลายทิพย รายงานวากําลังรอลงทะเบียนเพื่อขอรับโปรแกรม #.NET 

และ เอ็นไซโครพีเดีย 
ความเห็นในที่ประชุม 

  ประธานฯ เสนอแนะในที่ประชุมวา ถาไดมีการลงเอ็นไซโครพีเดีย ในทุกเครื่อง จะเปน
ประโยชน เนื่องจากเอ็นไซโครพีเดีย เปนตําราที่มีทุกเรื่องที่อยูในโลก จึงทําใหหองบริการอินเตอรเน็ต
ของเราเปนศูนยกลางการเรียนรู และควรใหทุกคนไดรับทราบวาทางมหาวิทยาลัยไดทําสัญญา Campus 
Agreement เพื่อใหสามารถ Update Windows ไดทั้งหมดอยางถูกลิขสิทธิ์ 
 

3.2 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
   ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 

นายประวิทย วิมานทอง หัวหนาฝายฯ ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) การสงผลงาน E-Learning เขารวมประกวด มีจํานวน 12 ทาน 13 วิชา โดยมีอาจารยบาง

ทานตองการสงวิชาซึ่งจะเปดในเทอมหนา จึงแจงใหทราบวาสามารถสงไดในรอบ 2 
เนื่องจากไดมีการจัดประกวดทุกป 

2) การสงผลงาน Flash เขารวมประกวด มีนักศึกษาสงผลงาน 2 ราย โดยไดสงเงื่อนไขและ
ขอมูลในการสงประกวดเปน CDRom ใหนักศึกษาไปจัดทําผลงานตามเงื่อนไขแลว โดย
สามารถสง 1 เร่ืองตอ 2 คนได 

3) การจัดทําเว็บไซด 3 ทําเสร็จไปแลว 3 คณะ เหลือคณะประมงกําลังรอขอมูลสงมาให ซ่ึง
ฝายไดติดตอประสานงานไปแลว 

4) คณะเศรษฐศาสตรไดทําการจัดตั้งเครื่อง Server ใหม ซ่ึงทางฝายไดดําเนินการยาย 
Domain ใหช้ีไปยัง Server ใหมของคณะเศรษฐศาสตรแลว 

5) เร่ืองของการฝกอบรม ขณะนี้ไดจัดคายเยาวชน ซ่ึงมีจํานวนเยาวชนผูเขารวมทั้งสิ้น 38 
คน โดยจัดฝกอบรมใหเยาวชนมีความรูโปรแกรมคอมพิวเตอร และจะสิ้นสุดโครงการ
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 

6) จะดําเนินการยายเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ IBM จากอาคารเรียนรวมหลังใหม มาไว
ประจําที่ ช้ัน 3 ศูนย ฯ จํานวน 15 เครื่อง เพื่อใชในงานฝกอบรม 

  นายสมพงษ วงศใหญ ขอเสนอใหเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการฝกอบรม ช้ัน 3 
ซ่ึงเดิมเปน Acer รุน Celeron เปน Pentium เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการประมวลผลชา ทั้งนี้
สวนใหญโปรแกรมที่ใชในโครงการฝกอบรมไดแก Photoshop, Flash, Macromedia 
Dreamweaver, 3dMax ที่ตองใชศักยภาพของเครื่องสูง 
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 นายอุดมวิทย นักดนตรี รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับ ITTV วาไดวางแผนการดําเนิน
รายการ ITTV ไดแก รายการ GIS Review, รายการกินไปเที่ยวไป, รายการ Special Open เปน
รายการสัมภาษณบุคคลพิเศษหรือบุคคลสําคัญตางๆ และงานแอนิมิชัน 
 

 ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
นางศรีกุล  นันทะชมภู (หัวหนางานเลขานุการ) ในเรื่องการขอขอมูลจากคณะประมงมา

ทําเว็บไซด ใหทําหนังสือขอขอมูลถึงคณบดีคณะประมง ในเรื่องการจัดฝกอบรม ขอมอบหมาย
ใหทางฝายฯ ดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการทําโครงการ ขออนุมัติ ตรวจเช็คเรื่อง และควร
ดําเนินการ Confirm กับลูกคาดวย หากมีการติดตอที่ช้ัน 1 ขอใหบอกเบอรโทรติดตอไปยังฝาย
โดยตรง 

ทั้งนี้ในเรื่องการติดตอฝกอบรม นายสมพงษ วงศใหญ รายงานวาลูกคาสวนใหญจะ
ติดตอมาสมัครในชวงใกลวันฝกอบรม  

ประธานฯ เสนอใหทางฝายฯ ไปหาวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ การรับ
สมัครที่เหมาะสม ซ่ึงนายประวิทย วิมานทอง รายงานในที่ประชุมวา ไดจัดโปรโมชั่นใหกับลูกคา 
โดยจะมีสวนลดใหเมื่อสมัครกอนวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน และใหช่ัวโมงอินเตอรเน็ตฟรี 
 
3.3 ฝายวิจัยและพัฒนา 

   ฝายวิจัยและพัฒนา ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
1) ระบบงาน E-Office  และการปรับปรุงระบบงานผาน WEB แบบ Single SignOn 

นายคล็อก ประถมทรัพย รายงานในที่ประชุมวา ขณะนี้ระบบงาน E-Office ผานขั้นตอน
เปดซองประมูลแลว โดยบริษัทที่ไดงานประมูลคือ บริษัท VisionNET และกําลังอยูในขั้นตอน
การศึกษาและวางแผน การฝกอบรม  

งานปรับปรุงระบบงานผาน WEB แบบ Single SignOn ไดประสานงานกับนายสุรเดช 
ไชยมงคล เพื่อใชวิธีการพัฒนาผาน Web Service ตรวจสอบ Username และ Password ผาน 
Database หลักในระบบ Linux สวนนายคล็อก ประถมทรัพย พัฒนาในสวน Windows ในสวน
ของการขอเปลี่ยน Password จะประสานงานกับทะเบียนเพื่อใหมีการแจงการเปลี่ยนแปลงมาทาง 
Web Service ดวย ซ่ึงในขณะนี้อยูในขั้นตอนศึกษาและทดสอบการทํางานระหวาง Windows 
และ  Linux 
ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานฯ เสนอแนะในเรื่องระบบ Single SignOn ขอใหมีระบบความปลอดภัยในการ
ใชงานและมีความยืดหยุนในเปลี่ยนรหัสผานในการใช Username และ Password  
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2) ระบบงานยานพาหนะ 
นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล รายงานในที่ประชุมวา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกแบบ

ระบบ ประสานงานรวมกับกองสวัสดิการและยานพาหนะ และขั้นตอนการศึกษาโปรแกรมที่ใช
ในการพัฒนา ไดแก PHP, Proclarity คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 
3) ระบบงาน E-Research 

นางสาวนพมาศ สุขใจ รายงานในที่ประชุมวา ไดติดตอประสานงานกับสํานักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการการเกษตรเปนที่เรียบรอยแลว โดยคุณภานุวัฒน ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการ
เชื่อมโยงเว็บไซดของสํานักวิจัยฯ ไปที่หนาเว็บไซดของระบบงาน MIS   
4) ระบบงานบุคลากร การจัดสงขอมูลให สกอ. และความกาวหนา DSS 

นายสมชาย อารยพิทยา รายงานวาขณะนี้ระบบงานบุคลากรอยูในขั้นตอนติดตอ
ประสานกับคุณไพศาล และในสวนงานจัดสงขอมูล สกอ. มีปญหาในเรื่องความไมครบถวนของ
ขอมูล และขอมูลของกองบริการ ไมไดเก็บหมายเลขประจําตัวประชาชน ของนักศึกษากอนป 
พ.ศ.2546 ไว และฟลดเก็บขอมูลที่อยูของบุคลากรไมไดเก็บไว สําหรับความกาวหนา DSS 
ขณะนี้อยูในขั้นตอนการจัดทําขอมูลบุคลากร โดยใช SQL Server และรศ.เพ็ญรัตน หงษวิทยากร 
แจงวาจะขอดูระบบ MIS ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 

 ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานฯ ขอใหติดตามดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานตัวช้ีวัดตางๆ ไมวาจะอยูที่ฝายไหน

ก็ตามก็ใหชวยติดตาม เนื่องจากเปนภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยอยางหนึ่ง ซ่ึงนางศรีกุล 
รายงานวาศูนยจะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

ในสวนของขอมูลนักศึกษา ประธานฯ เสนอแนะใหมีการเตรียมการสําหรับการจัดเก็บ
ทะเบียนนักศึกษาใหม ซ่ึงควรใหสามารถแยกลักษณะการเขาศึกษาของนักศึกษาไวดวย อาทิ การ
เขาศึกษาโดยวิธี Admission, Quota, Entrance หรืออ่ืนๆ เพื่อเปนตัวช้ีวัดมาตรฐานเกี่ยวกับ
นักศึกษา ซ่ึงนางศรีกุล นันทะชมภู รายงานวางานวิจัยสถาบัน กองแผนงานไดใชขอมูลนี้เพื่อทํา
วิจัยเกี่ยวกับสถิติการจบของนักศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะการเขาศึกษาของ
นักศึกษา 
5) งานดาน GIS 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค รายงานในที่ประชุมวา ขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงแผนที่
แมโจ ในเขตอําเภอสันทราย และในเดือนพฤษภาคม จะไปสํารวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแมโจ 
วิทยาเขตละแม สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร ยังไมไดดําเนินการ จะทําหลังจากจัดทําแผนที่
วิทยาเขตละแมแลวเสร็จ ในระบบงานทะเบียนครุภัณฑศูนย IT ดวย GIS อยูในขั้นตอนการ
สํารวจครุภัณฑ แตละชั้น เพื่อเปนฐานขอมูลโดยระบุช้ันหองและผูใช 

 



 8

 
3.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายบริหารงานทั่วไป ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
นางพรสวรรค ดวงบาล (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) รายงานสรุปงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สรุป รายรับ-รายจาย เงินรายได เดือนมีนาคม 2549 

คาตอบแทน 
 - นักศึกษาชวยปฏิบัติงาน      47,400     บาท 
 - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     17,360      บาท 
   รวมเงิน      64,760      บาท 
คาใชสอย 
 - คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร                  197,810      บาท 
 - คาลงทะเบียนฝกอบรม      13,500      บาท 
 - โอนเงินซื้อครุภัณฑ                   248,780     บาท 
 - โอนเงินคาส่ิงกอสราง                   184,246     บาท 
   รวมเงิน                   644,336      บาท 
คาวัสดุ 
 - สํานักงาน       11,767     บาท 
 - คอมพิวเตอร       44,565      บาท 
 - ไฟฟาและวิทยุ         6,685    บาท 
 - งานบานงานครัว              25      บาท 
 - โฆษณา         5,400      บาท 
 - พาหนะ                70      บาท  
   รวมเงิน      68,512     บาท 
คาสาธารณูปโภค 
 - คาโทรศัพท         2,543      บาท 
   รวมเงนิ        2,543      บาท 
กองทุนสินทรัพยถาวร 
 - คาซอมแซมครุภัณฑ      28,850      บาท 
 - คาครุภัณฑ                   184,246     บาท 
   รวมเงิน                   213,096      บาท 
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สรุป รายรับ-รายจาย เงินงบประมาณ เดือนมีนาคม 2549 

คาใชสอย 
 - คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ     37,790      บาท 
   รวมเงิน      37,790      บาท 
 

สรุปรายรับจากการดําเนินงาน 
 1.  คาพิมพงาน         5,493      บาท 
 2.  คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร       4,500      บาท 
 3.  คาลงทะเบียนฝกอบรม     76,000      บาท 
   รวมทั้งส้ิน     85,993      บาท 
 

โอนครุภัณฑ 
เดือนตุลาคม 2548 – เมษายน 2549 

1. โครงการพัฒนาบานโปง 
 - คอมพวิเตอร  จํานวน   1 ชุด 
2. งานเลขานุการอธิการบดี  
 - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 
3. โครงการบัณฑิตวิทยาลัย 
 - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 
4. ภาควิชาพืชไร 
 - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 
5. สํานักงานคุณภาพและมาตรฐาน 
 - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 
6. กองการเจาหนาที่ 
 - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 
7. สํานักงานบัญชี 3 มิติ 
 - คอมพิวเตอร  จาํนวน   1 ชุด 
 
  ไดกําหนดจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ในชวงหลังจากการเดินทางไปสัมมนาที่วิทยา
เขตแมโจ-ละแม และไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ 3 ทาน 
ดังนี้คือ 
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1) นายสนิท สิทธิ 
2) นางศรีกุล นันทะชมภู 
3) นายสมชาย อารยพิทยา 

โดยครุภัณฑของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงชํารุด 62 รายการ และกองแผนงาน แจง
ชํารุด 261 รายการ  

ปญหาที่พบคือ การระบุเลขครุภัณฑใหมบางอยางไมสามารถแบงแยกประเภทได  
นายนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับงานทางดานเทคนิค ในสวนของงาน

ซอมบํารุงคอมพิวเตอร ไดมีผูขอรับบริการทุกวัน เฉลี่ยวันละ 1 คน ตอ 1 เครื่อง โดยมักพบกับ
ปญหาอุปกรณฮารดแวรเสีย และไดรายงานในที่ประชุมวามีศิลปนชาวมงเพื่อเผยแพรศาสนา
คริสต ตองการยืมใชหอง Studio โดยจะมีคาใชจายให 

 ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานฯ ขอใหจัดทํารายงานคาใชจายในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ของแตละเดือน 

สําหรับการรับงานดาน Studio ขอใหระวังเรื่องเนื้อหาของงาน การจัดทําเพลง เนื้อหาตองไมผิด
กฎหมาย กอเหตุความไมสามัคคี ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีผลทางการเมือง และคิดคาใชจายโดยไม
ควรสูงกวาองคกรภายนอก 

ปญหาการระบุเลขครุภัณฑ ใหสอบถามทางหองพัสดุ เพราะถาระบุไมตรง การซอมแซม
จะมีปญหา 

 
วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
 นางศรีกุล นันทะชมภู แจงตอที่ประชุมดังนี้ 

1) ขอใหทุกฝายทําสัญญากับประธานฯ เพื่อสนองตอคํารับรองในการปฏิบัติราชการ 
2) การแตงกายเดือนเมษายน ขอใหแตงชุดพื้นเมือง และในเดือนอื่นๆ ไมควรสวมกางเกงยีนส 

รองเทาแตะ 
3) กองแผนงานไดขออนุเคราะหเขียนโปรแกรม ซ่ึงนายสมพงษ วงศใหญ รายงานวากําลัง

ติดตอกับคุณนิตยา ชุมบัวทอง 
4) โปรแกรมจองหอง E-Room จะใชที่อาคารเรียนรวมดวย 
5) เว็บมหาวิทยาลัยแมโจ ขอใหมีการพัฒนาปรับปรุง อยากไดรูปแบบใหม ไมจําเปนตองยึด

โครงสรางแบบทางราชการ 
6) ขอใหตามเรื่องสํานักวิจัยฯ ในเรื่องการขอขยายพื้นที่ในการฝากเว็บไซดของสํานักฯ 
7) คณะพัฒนาการทองเที่ยว ทําเรื่องขอเครื่องคอมพิวเตอร 3 ชุด ซ่ึงนายสมพงษ วงศใหญ เสนอ

วาสามารถใชเครื่องจากหองฝกอบรม ช้ัน 3 ได แตตองรอโครงการ Summer Camp ส้ินสุด
กอน และไดเครื่อง Pentium มาใชแลว 
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ความเห็นในที่ประชุม 
  ประธานฯ เสนอแนะในเรื่องโปรแกรมจองหอง E-Room วาตองมีระบบการจองหอง
ฉุกเฉินดวย รวมถึงการตรวจสอบการจัดจองหองซํ้าซอน 
 

ปดการประชุม เวลา 12.30 น.
 
 
 

นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 

นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 


